



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรื่อง

1. 4องค์กรได้จัดติเบต'แก้ยางพารา
2. ทุ่มงบฯลोकคลองจ้างงานเกษตรกร
3. ส.อ.ท.ยกระดับแรงงานรองรับการลงทุนในอนาคต
4. หลากวิถีเกษตรฝ่าวิกฤติโควิด-19
5. ภาคท่องเที่ยวฟื้นหนุนการบริโภคส่งออก-ภาคผลิต-ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว
6. ดัชนีความเชื่อมั่นภูมิภาคเพิ่มอานิสงส์ภาคบริการท่องเที่ยวคึกคัก
7. มองข้างหน้าปีกระท้ายกระโดดไหวใหม่ "เศรษฐกิจไทยโตสวนโลก"
8. รายงานพิเศษ: ฉายภาพบทสรุปเศรษฐกิจไทยปี 65 แข็งแรงจริงหรือ!?! สารพัด...
9. ปี'65ยุคข่าวยากมากแพง คนไทยระทม!!
10. ปีแห่งของแพงทั้งแผ่นดิน เงินเพื่อทุบสถิตินิวไฮ ในรอบ 13 ปี

สื่อ

- มติชน
ข่าวสด
แนวหน้า
ไทยรัฐ
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
มติชน (กรอบป่าย)
ข่าวสด

4องค์กรใต้จัด'ดีเบต'แก้ยางพารา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย เปิดเผย ภายหลังร่วมประชุมกับตัวแทน 4 องค์กรยาง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ในวันที่ 15 มกราคม 2566 ทาง 4 องค์กรยางได้ ประกอบด้วย สมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย, ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน, กลุ่ม SME ผู้ประกอบการน้ำยางสด และยางแผ่น, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเอกชนรายย่อยแปรรูปยางแผ่นรมควัน ร่วมจัดกิจกรรมเวทีสัมมนา "นวัตกรรมปัญญาจากพรรคการเมืองเพื่อความสุขความมั่นคงของคนยางพารา" โดยมีตัวแทนของพรรคการเมือง มาร่วมระดมความคิดเห็นแนวทาง/นโยบาย การแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบของแต่ละพรรคการเมือง ตลอดจนความคิดเห็นใหม่ๆ ในแนวนโยบายของแต่ละพรรค ในการแก้ปัญหายางพารา ณ ศาลาเนกประสงค์วัดสุวรรณาราม ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมนัสกล่าวว่า วันนี้ชาวสวนยางต้องล

เมไม่รีเก๊าๆ ที่พรรคการเมืองเคยพร่ำบอกไว้ และจะค้นหาแนวทางใหม่ๆ กันบ้างว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องยางพาราได้อย่างไร ที่ผ่านมามอกจะทำ สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง ยางพาราที่เคยสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ วันนี้การบริหารในประเทศกลับถดถอยลงมาอย่างเห็น ตอนนี้มีหลายพรรคตอบรับเข้ามาแล้วบ้าง

นายทศพล ชวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้เพื่อต้องการฟังนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรค ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตทางการเกษตรของพืชทั้งสองตัวนี้ สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาล แล้วทำไมรัฐไม่หาทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและจริงจัง ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการยางพาราและปาล์มน้ำมันล้มเหลว มันคงถึงเวลาแล้วที่ชาวสวนยางจะลุกขึ้นมาต่อสู้ และหากว่ามองนโยบายเป็นจริงตามนี้ ชาวสวนยางพร้อมสนับสนุนเต็มที่เช่นกัน เพื่อผลักดันนโยบายยงให้เข้าสู่ระบบอย่างยั่งยืน และเราพร้อมลงปฏิญาร่วมกัน

ทุ่มงบฯลอกคลอง จ้างงานเกษตรกร

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้มียอดได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง กรมชลฯ มีนโยบายด้วยการจ้างแรงงานเกษตรกร วงเงิน 5,336 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2566 สำหรับปฏิบัติงานด้านต่างๆ อาทิ งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอกปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ทดแทนการว่างเว้นจากการทำการเกษตร สามารถจ้างแรงงานได้ประมาณ 86,000 คน ระยะเวลาการจ้างอยู่ระหว่าง 3-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 26,100-87,000 บาท/คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้วประมาณ 16,408 คน หรือคิดเป็น 19% ของแผนฯ เกษตรกร ประชาชนที่สนใจสอบถามโทร. 1460

6 โลกธุรกิจ



'6 เมกะเทรนด์'
เปลี่ยนโลกธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า

ส.อ.ท.ยกระดับแรงงาน รองรับการลงทุนในอนาคต

นายเกรียงไกร เชียรบุญกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้สรุปภาพรวมการจัดงาน APEC 2022 ที่ผ่านมา ภาคเอกชนเห็นว่า การจัดงาน APEC ในครั้งนี้ สร้างโอกาสและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ดังนั้น โอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปิดแล้ว และเป็นโอกาสสำคัญกับหลายๆ Sector อาทิ ภาคการค้า และการลงทุน จะเกิดการจ้างงาน เกิดการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับคนไทย รวมถึงการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีขั้นสูง ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับอานิสงส์เช่นกัน เชื่อว่าในปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีนี้เป็นเท่าตัว และจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มเติมอีกในปีหน้า ซึ่งจะทำให้ภาคท่องเที่ยวและบริการของไทยฟื้นตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการลงทุนในอนาคต ส.อ.ท.ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา



เกรียงไกร
เชียรบุญกุล

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในการยกระดับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบ และระบบทวิภาคี โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรครู นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษา

โดยทั้ง สอศ. และ ส.อ.ท. จะร่วมกันดำเนินการ ดังนี้ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย 3. จัดอบรมความรู้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 31 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15220

Col.Inch: 53.21

Ad Value: 85,136

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

PRValue (x3): 255,408

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส.อ.ท.ยกระดับแรงงานรองรับการลงทุนในอนาคต

และเทคโนโลยีให้แก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. รวมถึงจัดอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและสิทธิประโยชน์ในระบบ ทวิภาคีให้กับกลุ่มเป้าหมายของ ส.อ.ท. 4. สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน และ 5. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการประสานความร่วมมือให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายเกรียงไกรกล่าวว่า นอกจากนี้ ส.อ.ท. ได้ ร่วมกับกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จัดการ บรรยายออนไลน์ เรื่อง “การควบคุมการส่งออก นำเข้า และการนำผ่าน ซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและ

ลิขสิทธิ์” เพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิก ส.อ.ท. เกี่ยวกับภาพรวมการทำงานของระบบฐาน ข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรม ศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System: TCIRs) ซึ่งกรมศุลกากรจะใช้เป็น ฐานข้อมูลในการตรวจสอบ ควบคุมการส่งออก นำเข้า และการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมาย การค้าและลิขสิทธิ์เพื่อให้สมาชิก ส.อ.ท. และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับทราบและมี ความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตามและสามารถ ใช้งานระบบ TCIRs ได้อย่างถูกต้อง

หลากหลายวิถีเกษตร ฝ่าวิกฤติโควิด-19

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้สร้างรอยแผลให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่น้อยทั้งปัญหาผู้คนมีกำลังซื้อน้อย ห้าง ร้าน ตลาด แหล่งทำมาค้าขาย การเดินทาง การขนส่งสินค้า ถูกปิดแต่ในภาวะวิกฤติช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งสามารถยื่นหยัดฝ่าวิกฤตินี้มาได้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ ต.ท่ามะโไฟหวาน อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ช่วยจังหวัดหวัดฤดิดเป็นโอกาสปลูกฟ้าทะลายโจรอบแห้งส่งให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรปีละ 1,000-2,000 กก. สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านปีละ 160,000-320,000 บาท นอกจากนี้จะมีรายได้จากฟ้าทะลายโจร ยังมีพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ทำให้เกิดการค้าขายกันเองในหมู่บ้าน และยังทำให้ผู้คนแถบนี้แทบไม่เคยพบเชื้อโควิดเลย

วโรชา จันทโชติ กูรูด้านเกษตรแห่งสวนมะนาวโรชา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นอีกผู้หนึ่งที่ฝ่าโควิดด้วยการปลูกผักสวนครัวทั้งบนดินและภาชนะที่ทำได้ เช่น รั้วโฟม ยางรถ ทำให้มีกิน เหลือขายได้ทุกวัน โดยเลือกปลูกผักสวนครัว ผสมผสานกับมะนาว กล้าย รวมถึงพืชที่ปลูกอยู่แล้ว ขายและแจกของในสวนทุกอย่างที่มีให้เพื่อนบ้านแปรรูปเป็นแกงถุง ผักไทย ไข่กระทะ ขายหน้าบ้าน เมื่อยามเปิดตลาดสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว

อีกกลุ่มที่ฝ่าวิกฤติมาได้ด้วยการแปรรูปอย่างกลุ่มจืดปลาชะโดไทย บ.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ที่เลี้ยงปลา



ชะโดปรับปรุงสายพันธุ์ ส่งออกสิงคโปร์และมาเลเซีย หลังจากประสบปัญหาการส่งออก จึงจับมือกับสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำเมนูอาหารที่สอดคล้องกับเนื้อปลาในเมนูยอดนิยมของคนไทยทั้งพะแนงแกงเขียวหวาน สะตือ ต้มยำน้ำข้น ผัดพริกไทยดำ ต้มซี่วัวญี่ปุ่น ต้มข่ากระเพาะปลา และข้าวหมกปลา

สองพี่น้องยังสมารถฟาร์มเมอร์ ชาญชนกกับ เศรษฐกานต์ เหล่าสุนทร เจ้าของแมคคีนีฟาร์ม จ.ชัยภูมิ เป็นอีกรายที่พลิกวิกฤติเป็นโอกาส นำข้าวออร์แกนิกมาตรฐานยูเอสดีเอ



มาผสมผสานกับพืชสมุนไพร แปรรูปขายเป็นข้าวหุงเป็นยา ทั้งเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานและเพิ่มส่วนผสมสมุนไพรต้านโควิด

รวมถึงอีกหลายกลุ่มที่กล้าคิดนอกกรอบอย่างกิมจิหอมแดง-กบแปรรูป ของกลุ่มเกษตรกรในจ.ศรีสะเกษ, การแปรรูปผักตบชวาเป็นสินค้าแฟชั่นของชาวบ้าน จ.ปทุมธานี

ไม้ประดับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยามผู้คนว่างอยู่กับบ้านมักใช้เวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้ อย่างแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านแก่งไฮท.หนองบัวอ.ภูเรือ จ.เลยปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตและจำหน่ายหันมาผลิตไม้ใบสวย ไม้ประดับ และไม้มงคล ขายผ่านเฟซบุ๊ก 8 เพจ ได้แก่ เพจ "สวนต้นไม้มงคล ต้นไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้จิ๋ว ต้นไม้พอก

อากาศ BY nmco, เพจ "ไร่ภูขี้เฒ่า สวนปุ๋ยดอกไม้ประดับ" และเพจ "จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคล ไร่ภูขี้เฒ่า"

ขณะที่ กชสร เนียมมนตรี เกษตรกรหญิงเจ้าของสวนเนียมมนตรีไม้ต่าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรีก็ใช้พื้นที่แค่ งานอาศักระแสไม้ต่างทำเงินไปไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สวนกระแสกับคนอื่น ส่วน

EXOTIC PET หรือสัตว์เลี้ยงแปลกก็ได้รับความสนใจดีวเตอร์หนุ่มอย่าง ฉัฐพงศ์ ภควิญญูเสยใช้เวลาว่างเพาะเลี้ยงทั้งเต่า งู อี๊กวนา สร้างรายได้

นอกจากนั้นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ออกโมเดลการปลูกผักที่ทำให้มีกินได้ตลอด ซึ่งประสบความสำเร็จได้



จริง เริ่มจากปลูกผักที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ไว ในช่วง 3 วันแรก อาทิ ถั่วงอก ถัสดมาเป็นทานคะ วันอ่อน ผักงุ่นอ่อนที่เก็บเกี่ยว

ได้ตอนอายุ 7-10 วัน ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง แต่หากขายก็ได้อาณาแพงถึง กก.ละ 200-250 บาท ถ้าต้องการบริโภคต้นแก่ก็ปล่อยไว้ 14-24 วัน ส่วนผักที่เก็บกินในช่วง 30-45 วัน จะเป็นกลุ่มผักกินใบอย่างคะน้า กวางตุ้งฮ่องเต้ กรีนโอ๊ค และผักที่มีอายุให้บริโภคได้ในช่วง 45-60 วัน จะเป็นกลุ่มพริก แตงกวา มะเขือเปราะ ต่อมาก็คือมะเขือเทศใช้เวลาปลูก 70-90 วัน หรือจะเลือกปลูกดอกขมจันทร์ ที่ช่วยในเรื่องการขับถ่าย หรือข้าวโพดหวานที่ใช้เวลา 90 วันเท่ากัน แล้ววางแผนผลิตให้ดี ก็มีผักให้เก็บกินทุกวัน ทำให้หลายคนนำไปใช้ทั้งปลูกไว้กินเอง และขายในเชิงพาณิชย์.

ที่มข้าวเกษตร



ภาคท่องเที่ยวฟื้นหนุนาการบริโภคส่งออก-ภาคผลิต-ลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจในเดือน ธ.ค.2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยระยะต่อไปยังต้องติดตาม อุปสงค์ของต่างประเทศที่ชะลอตัว, การเปิดประเทศของจีน, การปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุน ค่าจ้าง ราคาสินค้า, และความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือน พ.ย.2565 เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยมีแรงส่งจากภาคบริการที่ฟื้นตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวขึ้นหลังผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวในเดือนก่อน

สำหรับการบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวด โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนปรับเพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนก่อนก็คลี่คลายลง ขณะที่การใช้จ่ายหมวดบริการฟื้นตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนยังคงทยอยปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวม ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอน ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางตามการเบิกจ่ายโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวเล็กน้อยตามการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้านการศึกษา ซึ่งได้เร่งเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า สำหรับรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจหดตัวตามการเบิกจ่ายของโครงการด้านสาธารณสุขโลก เนื่องจาก

เกิดความล่าช้าในการนำเข้าอุปกรณ์บางประเภท อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกลดลงจากเดือนก่อนในหลายหมวดตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว โดยเฉพาะหมวดโลหะและสินค้าเกษตร รวมถึงหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ประกอบกับในเดือนนี้ยังมีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันต่อเนื่องจากเดือนก่อน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดปิโตรเลียมที่ลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นต่อเนื่องจากเดือนก่อน และหมวดฮาร์ดดีสก์ไดรฟ์ที่ลดลงตามการชะลอตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม การผลิตบางหมวดเพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน อาทิ หมวดเคมีภัณฑ์ และหมวดยานยนต์ ด้านการลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อน โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนหมวดก่อสร้างทรงตัว โดยยอดขายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ขณะที่พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงเล็กน้อย

ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อน ตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดเป็นสำคัญ จากราคาผักที่ลดลงตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านตลาดแรงงานโดยรวมทยอยฟื้นตัวตาม ภาวะเศรษฐกิจ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ยแข็งค่าขึ้นตามการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ชะลอตัว ประกอบกับตลาดมีมุมมองที่ดีต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นภูมิภาคเพิ่มอานิสงส์ภาคบริการท่องเที่ยวคึกคัก

นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนธันวาคม 2565 พบว่า เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นภาคบริการ เป็นสำคัญ

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 82.4 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 50 เดือน แสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในอนาคที่ดีขึ้น เนื่องจากคาดว่าความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมของคู่ค้าต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 80.6 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 50 เดือนเช่นกัน แสดงถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เพราะในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคใต้อยู่ที่ระดับ 77.3 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคบริการ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่งกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม

ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการในพื้นที่มีแนวโน้มจะลงทุนเพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 76.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นและในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค้าเพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคกลางอยู่ที่ระดับ 69.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบการภาคบริการบางรายในพื้นที่มีแนวโน้มจะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นกทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 57.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้น เป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในภาคเกษตรเนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

มองข้างหน้าปีกระต่ายกระโดดไหวไหม “เศรษฐกิจไทยโตสวนโลก”

ภายใต้สัญญาณ “ความผันผวน” ของภาพรวมเศรษฐกิจ และตลาดการเงินทั่วโลกที่ทวีความรุนแรง และคาดเดาได้ยากมากยิ่งขึ้นในปี 2566 สำนักวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ยังคงคาดการณ์ว่า...

“เศรษฐกิจไทยปีกระต่าย” จะสามารถฝ่ามรสุมจากปัจจัยลบที่รุมกระหน่ำและเติบโตได้ต่อเนื่อง ด้วยอานิสงส์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หวนกลับมา การใช้จ่ายในประเทศที่ปรับดีขึ้นเมื่อรัฐบาลเปิดให้ “ทำมาหากิน” ได้ตามปกติอีกครั้ง หลังโควิด-19 คลี่คลาย แต่เราคงไม่สามารถประมาทหรือชะล่าใจเพราะ “วิกฤติ” ภายในยังไม่ได้จางหายไปอย่างสิ้นเชิง และยังมี “วิกฤติเศรษฐกิจ และความขัดแย้งของการเมืองโลก” เข้ามาเป็น “ภัยคุกคาม” เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ

ปี 2566 กระต่ายจะกระโดดให้ไกลเพื่อเข้าสู่ช่วง “ฟื้นฟู” หลังยุคมืดได้อย่างไรความเสี่ยงที่ต้องระวังอยู่ที่ไหนติดตามจาก “สัมภาษณ์พิเศษ” รมว.คลัง และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเป็น “ไกด์ไลน์” ในการดำเนินชีวิตและทำธุรกิจในปีใหม่นี้...

ดร.อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ

รมว.คลัง

เราเริ่มต้นมองทิศทางเศรษฐกิจปี 2566 กับ รมว.คลังก่อน ซึ่ง ดร.อาคม ให้ความเห็นว่า “ในปีหน้าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะไม่ค่อยสดใสเพราะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยสาเหตุหลักมาจากปัจจัย

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นมาก และมีผลต่อเนื่องทำให้ราคาอาหารสูงขึ้นตาม และเมื่อความขัดแย้งยืดเยื้อ จึงส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อให้ปรับสูงขึ้นรวดเร็ว ขณะที่กำลังซื้ออ่อนแอลง”

สำหรับเศรษฐกิจไทย แตกต่างจากเศรษฐกิจโลก เพราะเรากำลังฟื้นตัวจากวิกฤติโควิดการบริโภครายในประเทศเริ่มกระเตื้องและการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยกลับมาคึกคัก ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

ทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของปี 2566 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.8% คิดเป็นมูลค่า 18.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งจีดีพีขยายตัว 3.2% มูลค่า 17.68 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่ามูลค่าของเศรษฐกิจของไทยได้กลับมาเติบโต



อาคม

และอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนวิกฤติโควิดแล้ว โดยปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 จีดีพีขยายตัว 2.2% และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ 16.9 ล้านล้านบาท

“จากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่ามูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นลักษณะค่อยๆ ฟื้นตัว ซึ่งรัฐบาลจะพยายามประคับประคองให้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและมั่นคง” ดร.อาคมกล่าวต่อว่า สำหรับปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทย

ปี 2566 เดิมโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นั่น ปัจจัยแรกมาจากภาคบริการ และท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวต่อเนื่องมาจากปี 2565 โดยคาดหวังว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยทะลุ 21.5 ล้านคน จากปี 2565 ซึ่งขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยทะลุ 10 ล้านคนแล้ว

“เมื่อภาคท่องเที่ยวและภาคบริการฟื้นตัว ก็จะส่งเป็นลูกโซ่ไปยังธุรกิจต่อเนื่องต่างๆ ให้เริ่มกลับมาเปิดกิจการ ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน แต่การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนก็ต้องปรับตัว ลดต้นทุน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แม้การแพร่ระบาดของโควิดจะคลี่คลาย แต่การป้องกันจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม ขณะเดียวกันก็ต้องปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และรองรับสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ในส่วนของภาครัฐ จะเร่งขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนผลักดันเม็ดเงินให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต้องเร่งการลงทุนอย่างจริงจังในปีหน้า หลังจากรัฐบาลได้อนุมัติโครงการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

“การส่งออกปี 2566 อาจชะลอตัวลงบ้าง หรือขยายตัวเท่ากับปี 2565 เพราะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งต้องดูปัจจัยค่าเงินบาทด้วย เพราะหากเงินบาทอ่อนค่า มูลค่าการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณไม่เพิ่ม โดยเชื่อว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องการส่งออก จะผลักดันให้ไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน”

ส่วนความท้าทายในอนาคตอันใกล้และทุกคนต้องปรับตัว เรื่องแรกคือ การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องไปด้วยกัน อีกทั้งควรนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานด้วย ขณะที่เรื่องที่ 2 คือ การทำธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับจากนี้ไปจะเห็นการลงทุนการดำเนินธุรกิจคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่เรื่องที่ 3 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและการเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ฝั่งรัฐบาลเองก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ส่วนประชาชนก็ต้องเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่บ้าน เช่น จากเดิมซื้อบ้าน 2 ชั้น ไม่ต้องมีห้องนอนข้างล่าง แต่จากนี้ไปจะซื้อบ้านก็ต้องคำนึงถึงการมีห้องนอนข้างล่างไว้ด้วย และในส่วน of กระทรวงการคลัง ผมเห็นว่ายังมีอีกเรื่องที่ต้องดำเนินการ คือการแก้ปัญหาขาดดุลงบประมาณบริหารการคลังอย่างสมดุล ผลเพื่อความยั่งยืน โดยหลังจากใช้งบประมาณขาดดุลมาเป็นเวลานานมาก

ก็ต้องทยอยลดการขาดดุลลงด้วยการหารายได้เพิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ปรับโครงสร้างรายได้ ปรับโครงสร้างภาษี ทอยจัดเก็บภาษีเพิ่ม ทั้งภาษีหุ้นภาษีคริปโตเคอร์เรนซี ภาษีอี-คอมเมิร์ซ ฯลฯ ซึ่งแม้งบประมาณจะไม่สมดุลเร็วนี้แต่จำนวนขาดดุลควรลดลงเรื่อยๆ ให้รายได้ใกล้เคียงกับรายจ่ายมากที่สุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อความมั่นคงของการคลังประเทศ

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

จากมุมมองของกระทรวงการคลัง ต่อเนื่องมายัง ธปท. ดร.เศรษฐพุฒิ มองเศรษฐกิจไทยในปีหน้าว่า แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เข้ามากระทบมากมาย แต่ประเด็นที่ชัดเจนคือเศรษฐกิจไทยจะยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง และเป็นการฟื้นตัวแบบกระจายที่ “คนไทยทั้งประเทศสามารถรู้สึกสัมผัสได้จริงๆ”

“ที่เห็นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง และในบางปีตัวเลขขยายตัวดีมากแต่ตัวเลขยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองฟื้น ไม่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋ามากขึ้น เพราะเราฟื้นจากการส่งออก ยกตัวอย่างฟื้นในธุรกิจ เช่น ปีโตรเคมี ซึ่งมีมูลค่าสูงแต่การจ้างงานไม่มาก ในปีหน้าการฟื้นตัวจะมาจากแรงขับเคลื่อนหลัก 2 ตัว คือ การบริโภคในประเทศที่ปรับดีขึ้น และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ซึ่งธุรกิจภาคบริการมีการจ้างงานจำนวนมาก มีธุรกิจต่อเนื่องมาก ทำให้จะมีเงินสะพัดลงไปถึงต่อเนื่อง และเป็นวงกว้าง ตอนนี้ความรู้สึกของคนจะดีขึ้น”

ดร.เศรษฐพุฒิ ยืนยันด้วยว่า การฟื้นตัวของการบริโภคจะไม่ใช้การฟื้นตัวอย่างชั่วคราวแต่มาจากรายได้ของคนเริ่มฟื้นตัวจริงๆ โดยตัวเลขรายได้ของแรงงานนอกภาคเกษตร เทียบปีต่อปี ไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 2% กว่าๆ ไตรมาส 2 โต 5% กว่าๆ และไตรมาสที่ 3 โต 9% กว่าๆ ซึ่งมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เร่งตัวขึ้น

อีกตัวเป็นตัวสำคัญ ซึ่งเศรษฐกิจไทยจะฟื้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการท่องเที่ยว และถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ เพราะช่วงต้นปีนี้ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยว 6 ล้านคนเท่านั้น แต่ท้ายสุดเกิน 10 ล้านคน ปีหน้าคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 21.5 ล้านคน และมาจากนักท่องเที่ยวจีนเพียง 8 ล้านคน โดยเรามองแบบอนุรักษ์นิยมไว้ก่อนว่าจีนจะเริ่มมาในไตรมาส 4 ปีหน้า แต่หากจีนเปิดประเทศเร็วขึ้น นักท่องเที่ยวจีนมากกว่าที่คาดไว้ก็จะดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

“สำหรับปัจจัยในต่างประเทศแน่นอนเศรษฐกิจโลกในปีหน้าภาพจะไม่ค่อยสวย แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะ “โตสวนโลก” ได้ในปีหน้า เพราะพิสูจน์แล้วในปีที่แล้ว ประเทศที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ยังมีมาเที่ยวไทยจำนวนมาก การใช้จ่ายในประเทศปรับตัวดีขึ้น แต่ภาคการส่งออกอาจจะชะลอลง ซึ่ง ธปท.คาดว่าปีหน้าการส่งออกจะขยายตัวเพียง 1% หรืออาจจะต่ำกว่านั้น ขณะที่ตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปี 66 ธปท.คาดว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.7% จากปี 65 ที่คาดว่าจะขยายตัว 3.2%

อย่างไรก็ตาม ดร.เศรษฐพุฒิ แสดงความเป็นห่วง “ภาพการลงทุนของประเทศ” เพราะประเทศไทยขาดการลงทุนเป็นเวลานานและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่สัดส่วนการลงทุนของเราไม่เพิ่มขึ้นมาเลยหลังวิกฤติต้มยำกุ้ง ในขณะที่ทุกประเทศเพิ่มการลงทุนขึ้นมาหลายเท่าตัว ซึ่ง “การลงทุนใหม่” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากหากเราจะเติบโตในระยะยาว

“ตัวเลขการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเราสะท้อนว่าเรากำลังดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศได้น้อยกว่า โดยเงินทุนจะเข้าไปที่เวียดนาม

และที่หล่อมมากในขณะนี้คือ อินโดนีเซีย ซึ่งผมมองว่าไม่ได้เป็นเรื่อง การให้สิทธิประโยชน์ที่เราให้น้อยกว่า แต่อาจจะเพราะเสน่ห์ที่เราลดลง และเราต้องปรับตัวด้วยตัวอย่าง "ผู้ชาย" ตอนเป็นหนุ่มก็หล่อก็มีเสน่ห์ แต่พอแก่ตัวลงก็ต้องวางตัวอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีเสน่ห์มากขึ้นก็ได้ ดูอย่างคาราฮอลลิวูดต่างๆก็ยังมีเสน่ห์"

เราต้องเลิกคิดจะพึ่งพาเสน่ห์แบบเดิมที่เป็นประเทศค่าแรงถูก

คนมาลงทุนเพื่อส่งออก ขณะเดียวกันตลาดบ้านเราอาจจะไม่ใหญ่พอ ดังนั้นจะต้องพึ่งพาดตลาดอาเซียนที่ขณะนี้ก็มีเสน่ห์ คนสนใจมากเพราะ โลกจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยเรามีข้อดีจากเป็นจุดที่เชื่อมโยง อาเซียนได้ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ การค้าและการลงทุน แต่ต้องดูแลกฎ ระเบียบที่มากไปสร้างโครงสร้างพื้นฐาน บรรยากาศการลงทุนและความ ง่ายในการทำธุรกิจ ซึ่งในส่วนของ ธปท.เข้าไปเสริมได้ในส่วนการสร้าง ระบบการชำระเงินระหว่างไทยกับอาเซียนที่ง่าย สะดวกและต้นทุนต่ำลง

กลับมาที่ภาคการเงิน ดร.เศรษฐพุฒิ มองว่า ในเชิงโครงสร้างอัตรา เงินเพื่อโลก มีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อของไทยในช่วง ครึ่งปีแรกของปี 66 จะยังสูง แต่จะลดลงและเข้าสู่กรอบเป้าหมาย เงินเฟ้อในครึ่งปีหลัง ทำให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็ นการปรับขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากเงินเฟ้อ แต่เป็นการปรับขึ้นอย่าง ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เศรษฐกิจไทยที่กำลังฟื้นสะดุด ขณะเดียวกัน ยังดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนเร็วและแรงเกินไป

ท้ายที่สุด "หนี้ครัวเรือน" ของไทยที่อยู่ในระดับสูงมากเป็นอีก สิ่งที่ ดร.เศรษฐพุฒิ เห็นว่า ต้องเร่งแก้ไข โดยในช่วงโควิดหนี้ครัวเรือน ต่อจีดีพีของไทยขึ้นไปสูงมากกว่า 90% และไตรมาส 2 นี้ลดมาเหลือ 88.2% แต่ตัวเลขที่ยอมรับได้กันในโลกคือไม่เกิน 80% ของจีดีพี ดังนั้น ในช่วงเดือน ม.ค.ปีหน้านี้ ธปท.จะมีรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหา หนี้ครัวเรือนออกมา ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการแก้หนี้เก่า และดูแลการ ปลดหนี้ใหม่ให้เหมาะสม

"ที่ผ่านมา การฟื้นของเศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ได้เร็วมาก ส่วนหนึ่งเพราะมีหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาใหญ่แต่การแก้ไขต้องทำ อย่างรอบคอบ ไม่ให้เสียวินัยทางการเงิน รักษาเสถียรภาพการเงิน แต่คนไทยยังสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ฟื้นฟู เศรษฐกิจ และการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว".



เศรษฐพุฒิ

ทีมเศรษฐกิจ

รายงานพิเศษ

ฉายภาพบทสรุปเศรษฐกิจไทยปี 65 แข็งแรงจริงหรือ!?! สารพัดโครงการรัฐอัดฉีดเงินกระตุ้นแลกกับหนี้ประเทศ

ใกล้ผ่านพ้นไปกับปี 2565 ซึ่งนับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาพรวมการเติบโตเศรษฐกิจประเทศ หลังจากประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางเศรษฐกิจประเทศแทบจะหยุดชะงักไปกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ในมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ซึ่ง “นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มองว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ และความเสี่ยงจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า แต่โดยรวมเศรษฐกิจไทยก็ยังฟื้นตัวได้เป็นอย่างดี โดยในไตรมาส 3/2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงถึง 4.5% หลัก ๆ เป็นผลมาจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศที่ดีขึ้น

“การท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวขึ้นค่อนข้าง

ชัดเจน ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแตะ 10 ล้านคน เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคิดเป็น 1 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 แม้ว่าตัวเลข 10 ล้านคน จะยังไม่ถือว่าเยอะมาก แต่ก็มีเม็ดเงินนักท่องเที่ยวสามารถใช้จ่ายจากทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจก็เริ่มจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังโควิด-19 เช่นกัน”

นอกเหนือจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าแล้วยังมั่นใจว่านักลงทุนต่างชาติยังให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากที่ขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เข้าลงทุนในภาพรวมและพื้นที่อีอีซีที่แม้ว่าจะมีการชะลอตัวไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ในปีหน้า

สอดคล้องกับ “นายพรชัย สุริยะเวช” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 ต่อปี เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฟื้นตัวของภาคบริการภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงและการผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ โดยยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 จำนวน 5.7 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.477 ต่อปี และคาดว่าจะตลอดทั้งปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 10.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนที่ 8.0 ล้านคน ส่งผลให้รายได้ของแรงงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ซึ่งเป็นฐานการบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญ ในช่วง 9 เดือนแรกขยายตัวในระดับสูงถึงร้อยละ 7.4 ต่อปี ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศหลายมาตรการ อาทิ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และโครงการคนละครึ่ง ซึ่งได้มีส่วนในการสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคาดว่าจะการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 7.9 ต่อปี

ซึ่งเป็นมุมมองของผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่มั่นใจกับการฟื้นตัว!!!



ขณะที่ด้านของนักวิชาการที่วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ปี 2565 ในภาพรวมของ “อาจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่า เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 พ้นตัวแล้ว จากปัจจัยเสี่ยงที่คลี่คลายไปทั้งสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนเริ่มคลายกังวลเป็นสถานการณ์ที่เริ่มควบคุมได้ รวมทั้งให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น อีกทั้งไทยมีการเปิดประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เริ่มเดินทางท่องเที่ยว และราคาน้ำมันที่เริ่มทรงตัว แม้จะอยู่ในระดับสูง เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 90-100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่รุนแรง ส่วนราคาดีเซลรัฐบาลยังคงตรึงราคาไว้ 35 บาทต่อดอลลาร์ เพื่อช่วยในเรื่องของโลจิสติกส์และการผลิต ทำให้ประชาชนสามารถรับได้

สำหรับเงินค่าบาทที่อ่อนค่าแตะ 38 บาทต่อดอลลาร์ไม่ได้ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเสียหายมาก และไม่กระทบต่อเงินเพื่อให้รุนแรง ในทางกลับกันส่งผลดีต่อการส่งออกที่ปีนี้คาดว่าจะการส่งออกไทยจะขยายตัว 7-8 % ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจของไทยที่สำคัญ อีกทั้งยังหนุนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ประกอบกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคมีผู้เข้าร่วมประชุม สื่อมวลชนเดินทางมามากเช่นกัน ทำให้ช่วยเป็นแรงผลักดันภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเดือนละ 1-2 ล้านคน ซึ่ง

จะหนุนนำให้ทั้งปีมีนักท่องเที่ยวจำนวน 10 ล้านคน

เช่นเดียวกับ “นายณัฐวิทย์ พิศลยบุตร” นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ฉายภาพว่า ปี 2565 ช่วงแรกประเทศไทยจะเหมือนคนเพิ่งหาย

ป่วย อาจจะไม่ได้อึดใ้ แต่เริ่มเห็นทางออก พอมีความหวังมากขึ้น และยังต้องการมาตรการกระตุ้นจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปี 2565 ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ของโควิด-19 จากเดิมที่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นโรคที่หายไปเลย แต่ตอนนี้เป็นที่แน่ชัดว่า มีโอกาสที่โรคนี้จะกลับมาแพร่ระบาดเรื่อยๆ แต่ไม่รุนแรงเหมือนช่วงแรกที่มีการระบาด การเสียชีวิตอาจจะมีบ้างแต่จะไม่รุนแรง เชื่อว่า จะได้เห็นการแพร่ระบาดลักษณะดังกล่าวในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ถ้าเป็นประเทศไทยหวังว่าจะสามารถปรับตัวอยู่กับโควิด-19 ได้ ในช่วงกลางปี 2565 แต่การมาของโอไมครอนก็ทำให้การปรับตัวอาจล่าช้าออกไป

อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือ หากประชาชนยังมีความกลัวต่อโควิด-19 อยู่ ยิ่งส่งผลให้การปรับตัวอยู่กับโควิด-19 เป็นไปได้ยากมากขึ้น อีกทั้งจะยังเป็นผลกระทบต่อกิจกรรมในระยะเวลาด้วย ซึ่งหากรัฐบาลไม่สามารถวางแผนเปลี่ยนแปลงเรื่องการฟื้นฟูก็มีสิทธิ์สูงที่เศรษฐกิจไทยจะตกขบวนการเดินทางของเศรษฐกิจโลกได้

เป็นไปได้ว่าในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศจะเชื่อว่า “เศรษฐกิจไทย” ดีขึ้น!!!

แต่เห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นก็แลกกับหนี้ภาพรวมของประเทศ!!!

เหมือนกับที่ว่า “ปีนี้เฝ้าหลอก ปีหน้าเฝ้าจริง” ■

ปี'65ยุคข้าวยากหามาแพง คนไทยระทม!!



ปี 2565 ใครจะไปคาดคิดว่านอกจากโรคระบาดโควิด-19 ที่หนักหนาสาหัสลากยาวถึง 3 ปีแล้ว ทั่วโลกยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มปะทุตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนกระทบราคาพลังงานแพงลิบลิ่ว ไม่พอยังส่งผลต่อราคาวัตถุดิบอาหาร สินค้าทุนต่างๆ จนทั่วทั้งโลกต่างระส่ำตั้งรับแทบไม่ทัน รวมทั้งประเทศไทย

ราคาพลังงานพุ่ง ทั้งน้ำมัน-ค่าไฟ

กระทบคนไทยทั่วประเทศหนักๆ หนีไม่พ้นราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ทะลุ 100 เหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบ 7 ปี จนประชาชนโอดครวญ โดยเฉพาะพลังจากโซเชียลที่จัดหนักกระทรวงพลังงานในทุกช่องทาง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มมีอรรถบรรทุที่เดินทางกดดันรัฐบาล จัดม็อบทั้งกระทรวงพลังงานและทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้ช่วยตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 35 บาทต่อลิตร

ผลกระทบจริงบวกลบเสี่ยงเรียกร้องจากผู้ได้รับผลกระทบที่ต่อเนื่องไปยังต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนราคาสินค้า กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) จึงเดินหน้าอุ้มราคาน้ำมันดีเซล จนปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯหลังแอ่นติดลบทะลุ 1 แสนล้านบาทติดต่อยาว จนกระทรวงพลังงานต้องขอขยายเขตแดนเงินกู้ ออก พ.ร.ก.กู้เงินอุ้มกองทุนน้ำมันฯ รองรับ นอกจากปัญหาน้ำมันแพง อีกผลกระทบคือราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ที่พุ่งกระฉูดหลายเท่าตัว ทะลุ 50 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านผู้ผลิตในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเอราวัณที่ไม่สามารถฟื้นกำลังการผลิตได้ตามแผน ได้กดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของไทยพุ่งสูงขึ้น

โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เริ่มเห็นสัญญาณและทยอยปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) 3 งวดติดต่อกัน นับจากงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2565 เริ่มขึ้น 1.39 สตางค์ต่อหน่วย ตาม

ด้วยงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 ขึ้นอีก 24.77 สตางค์ต่อหน่วย งวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ขึ้นอีก 93.43 สตางค์ต่อหน่วย จนทำให้มีอัตราค่าไฟฟ้า 4.72 บาท และล่าสุดเดือนมกราคม-เมษายน 2566 แม้จะตรึงภาคครัวเรือน แต่ได้ตัดสินใจเพิ่มในกลุ่มภาคอื่นที่ไม่ใช่ครัวเรือน เพราะต้นทุนแพงอันไม่ไหวจริง

คาถาประหลาดๆ น่าจะดีสุด แต่ถ้าโครงการค่าไฟถูกล้างคายนาด้วยจะเป็นธรรมกับคนไทยทุกคนแน่นอน

5ปีกะหมี่คอลเอาต์ขึ้นราคาเกือบ 14 ปี

เมื่อราคาพลังงานแพง วัตถุดิบแพง สินค้าย่อมขึ้นเป็นธรรมดา วันประวัติศาสตร์จึงเกิดขึ้น โดย 5 ปีกับแบรนด์กะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อ “มาม่า ซือลัดดี ไวไว ยำยำ นิสชิน” รวมตัวกันในรอบ 50 ปี ออกมาคอลเอาต์ของกรรมกรการค้าภายในขึ้นราคากะหมี่อีก 2 บาทต่อซอง จาก 6 บาท เป็น 8 บาท ในรอบ 14 ปี นับจากปี 2551 หลังเจอวิกฤตต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนและราคาพลังงานขาขึ้น สามเป็นไฟลามทุ่ง ซึ่งทุกแบรนด์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่ไหวแล้ว” หลังรายได้บางเดือนติดตัวแดงและขาดทุนเป็นประจำการันตี

ทั้ง 5 แบรนด์แจกแจงภาวะต้นทุนที่แบกรับมาตั้งแต่ปลายปี 2564 ทั้งเบ้งสาละจาก 250 บาทต่อถุง เป็นกว่า 500 บาทต่อถุง น้ำมันปาล์มขึ้นอีก 3 เท่าตัว เฉพาะวัตถุดิบ 2 ตัว หากผันเป็นราคาต่อซองแล้วขึ้นมากกว่า 1 บาท ยังไม่นับรวมวัตถุดิบเกษตร เช่น พริก หอม กระเทียม ที่ขยับขึ้นมา 35% และแพคเกจจิ้งอีก 12-15% จากเดิมเคยยื่นขอปรับราคา 1 บาทต่อซอง จึงเปลี่ยนใจขอขึ้น 2 บาทต่อซองสุดท้ายกรรมกรการค้าภายในใช้สูตร “คนละครึ่ง” ให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตอยู่ได้อย่างกลมกลืนไฟเขียวให้ขึ้นราคา 1 บาทต่อซอง จาก 6 บาท เป็น 7 บาท แต่ก็ยังเป็นราคาที่ 5 ปีกับกะหมี่บอกว่า “ยังไม่มีกำไร” เพราะต้นทุนแข่งหน้าราคานี้ไปนานแล้ว

หลังปิดจ๊อบจบ มีเสียงสะท้อนกลับ “ขนาดมาม่า (กะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ยังขึ้นราคา” สรุปเศรษฐกิจไทยดีหรือไม่ดี?

คนไทยเผชิญเงินเฟ้อสูงสุรอบ 13 ปี

ปัจจัยหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนกำลังเผชิญกับข่าวของแพง และประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพสูงขึ้นแค่ไหน อยู่กับดัชนีราคาผู้บริโภค หรือเราๆ เรียกกันว่า อัตราเงินเฟ้อพบว่าตลอดปี 2565 มีหลายเดือนที่ทำสถิติสูงสุดเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา ที่น่าตกใจมากของปีนี้ เริ่มจากเดือนมิถุนายน 2565 อัตราเงินเฟ้อสูงถึง บวก 7.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี

โดยสาเหตุหลัก ที่กระทรวงพาณิชย์อ้างอิง คือ ราคาพลังงาน (น้ำมัน ก๊าซ ส่งผลต่อค่าไฟ ค่าขนส่ง) และราคาอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคคาหน้าทยอยปรับราคา 5-10%

แม้รัฐจะพยายามกล่อมผู้ผลิตผู้จำหน่าย “ตรึงราคา” แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเมิน โดยเสี่ยงไปออกสินค้าใหม่หรือปรับหีบห่อ ให้เหมือนว่าออกสินค้าใหม่ กำหนดราคาใหม่

พอเข้าไตรมาส 4 ของปี 2565 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป แม้จะยังสูงบวกเกิน 5% โดยตัวเลขอย่างเป็นทางการเดือนพฤศจิกายน 2565 เงินเฟ้อสูงขึ้น 5.55% ก็ใจชื้นขึ้นบ้าง

เพราะเป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 โดยเงินเฟ้อเฉลี่ย 11 เดือน ปี 2565 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 6.10% และเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้น 2.44%

หากเทียบกับอัตราการขยายตัวของจีดีพีประเทศที่ภาครัฐเองประเมินไว้ว่าจะขยายตัว 3% เศษ ก็เท่ากับว่าราคาของกินของใช้ เกินหน้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจถึงเท่าตัว

รัฐสูญเสียดีเซล 1.18 แสนล้าน

ผลจากราคาน้ำมันโลกแพง โดยเฉพาะดีเซลที่ต่อกูแลไม่ให้เห็น 35 บาทต่อลิตร เพื่อไม่ให้คนไทยเจ็บหนักไปกว่านี้ รัฐบาลจึงต้องออกมาตราการช่วยเหลือรวมพลังทั้งกระทรวงพลังงาน และกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต จึงตัดสินใจเลื่อนรายได้สำคัญอย่างภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล โดยยอมลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 1 ปี โดยลดลงช่วงละประมาณ 3-5 บาท จากปกติ 5.99 บาทต่อลิตร ทำให้กระทรวงการคลังสูญเสียรายได้ จากการลดภาษี 5 ครั้ง

ครั้งแรกช่วงวันที่ 18 กุมภาพันธ์-20 พฤษภาคม 2565 ลดภาษีสรรพสามิต 3 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รัฐสูญเสียรายได้ 1.8 หมื่นล้านบาท, ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม-20 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน ครั้งนี้ลดภาษีสรรพสามิต ลงลิตรละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 3 หมื่นล้านบาท, ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 21 กรกฎาคม-20 กันยายน 2565 เป็นเวลา 2 เดือน ลดภาษีสรรพสามิตละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 2 หมื่นล้านบาท, ครั้งที่ 4 ช่วงวันที่ 21 กันยายน-20 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 2 เดือน ลดภาษีสรรพสามิตละ 5 บาท รัฐสูญเสียรายได้ 2 หมื่นล้านบาท และครั้งที่ 5 ช่วง วันที่ 21 พฤศจิกายน

2565-20 มกราคม 2566 เป็นเวลา 2 เดือน อดภาณี
ลิตรละ 5 บาท รัฐสูญรายได้ 2 หมื่นล้านบาท รวม
มาตรการลดภาษีดีเซลเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
ประชาชน 1.18 แสนล้านบาท

เหล่านี้ทำให้ปีงบประมาณ 2565 กรมสรรพ
สามิตจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าถึง 9.35 หมื่นล้าน
บาท หรือต่ำกว่า 15.7% แลกกับการดูแลคนไทย
ขณะที่กระทรวงการคลังต้องเร่งหาภาษีส่วนอื่นมา
ทดแทน!!

ปีแห่งของแพงทั้งแผ่นดิน เงินเพื่อทុบสถิติ น.5

ปีแห่งของแพงทั้งแผ่นดิน เงินเพื่อทុบสถิตินิวไฮในรอบ 13 ปี



การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ลากยาวมากกว่า 3 ปี บวกกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ปะทุขึ้นช่วงเดือนก.พ. 2565 ทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2565 สะบักสะบอมอย่างหนัก จากราคาพลังงานทั้งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงต่อเนื่อง ต้นราคาน้ำมันดิบตลาดโลกแตะ 139 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี

ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศขึ้นยกแผงแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไทยพึ่งพาการนำเข้า 90% โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต 30% ขยับราคามาอยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร

แพงกว่าต้นปี 6 บาท/ลิตร

ก๊าซธรรมชาติแพงทำให้ค่าไฟฟ้า ปี 2565 พุ่งกระชูด รอบบิลงวด ก.ย.-ธ.ค. 2565 ขยับขึ้นเป็น 4.72 บาท/หน่วย ทูบสถิติสูงสุดรอบใหม่ และยังกดดันให้ก๊าซหุงต้มขึ้นราคาตามรวมทั้งปี 6 ครั้ง รวม 90 บาท/ถัง ล่าสุด ก.ย. ขึ้นเป็นถึงละ 408 บาท

วิกฤตพลังงานโลกยังทำให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานสินค้า อาหาร ไคคภัณฑ์ และวัตถุดิบทั่วโลก เกิดปัญหาขาดแคลนจนราคาพุ่งสูง โดยเฉพาะบุนเคมี รัญพีช ข้าว

วัตถุดิบอาหารสัตว์ กระทบต่อราคาและ
ความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก

น้ำมัน ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม วัตถุดิบผลิตอาหาร ล้วนเป็นต้นทุนสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการ เมื่อราคาแพงขึ้นผู้ผลิตจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าและบริการเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ สะท้อนได้ชัดเจนจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของไทยปี 2565 ที่มีเพิ่มขึ้น และทำนิวไฮ 7.86% ในเดือนส.ค. สูงสุดในรอบ 13 ปี

นายธรรมรงค์ พูลพิพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ชี้ว่า เงินเฟ้อนิวไฮครั้งใหม่ปี 2565 เป็นผลพวงจากราคาน้ำมันนำเข้าที่ปรับเพิ่มขึ้น 30.50% ทำให้สินค้าเริ่มทยอยปรับราคาตั้งแต่ มี.ค.-เม.ย. 2565 โดยช่วง 2 เดือนมีสินค้าขึ้นราคาไปแล้ว 279 รายการ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค

สอดคล้องกับ ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน หน่วยงานกำกับดูแลราคาสินค้าที่ออกมายอมรับว่า ผู้ผลิตสินค้าหลายรายได้ยื่นขอปรับราคาเข้ามาจำนวนมาก

มาดว่าปี 2565 มีสินค้าสำคัญอะไรปรับขึ้นราคากันบ้าง ที่ฮือฮากะทบกับคนหาเช้ากินค่ำ และมนุษย์เงินเดือนเดือนมากที่สุดคือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในอนุมัติ ปรับราคาขึ้นของละ 1 บาท จาก 6 บาท เป็น 7 บาท เริ่มตั้งแต่ 25 ส.ค. 2565 ถือเป็น การปรับราคาครั้งแรกในรอบ 14 ปี

หลังกรมการค้าภายในถูก 5 ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ อย่าง ยักษ์ไวกัว มามา นิสชิน และซีสต์ย เดินเกมกคคันอย่างหนักค้นหาทางรอดให้กับธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนแป้งสาลีและน้ำมันปาล์มที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวจากภาวะสงคราม

ปิยะเคมี เป็นอีกรายการที่กรมการค้าภายในอันไม่อยู่ยอมให้ผู้ประกอบการขึ้นราคาหน้าโรงงานหลายรายการในช่วงเดือนมิ.ย. เพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100% และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยในประเทศ เกษตรกรรับกรรมไปเต็มๆ ต้องแบกต้นทุนหลังแอน ขณะที่ผลผลิตขายไม่ได้ราคาทำให้รายได้น้อย

สินค้ากลุ่มปศุสัตว์ หรืออาหารสด ก็คาน้ำขึ้นราคาครบทุกรายการ จากวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารสัตว์ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง ที่ราคาพุ่งกระชูดกระทบทำให้ฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ทั่วประเทศต้องปรับราคาแนะนำไข่ไก่ต่อเนื่อง จนทุบสถิติแพงสุดในเดือนส.ค. 3.60 บาทต่อฟอง ซึ่ง นายสุรทิน อมฤต นายคสมการการค้าผู้ค้าไข่ไทย ยืนยันว่ารัฐบาลลงคู่แพงสุดเป็นประวัติการณ์

ราคาเนื้อหมูที่พุ่งไม่หยุดเดือนเม.ย. ขายปลีกเนื้อแดงพุ่งแตะกิโลกรัม (ก.ก.) ละ 200 บาท จากปัญหาโรคหวัดแอฟริกันหรือ ASF ระบาดทำให้หมูตายจนเกิดภาวะขาดตลาด และยังถูกซ้ำด้วยราคาอาหารสัตว์แพง

เนื้อไก่ก็ดูไม่อยู่ สันในราคาแตะ 115 บาท/ก.ก. เกือบจะเท่าราคาหมู น้ำมันพืชก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาก ทั้งถั่วเหลือง รำข้าว โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันยอดนิยมของเหล่าแม่บ้าน ราคาพุ่งสูงเหลือเชื่อ ขายปลีกพุ่งขึ้นไปแตะขวดละ 80 บาท แถมยังมีปัญหาขาดแคลนจนห้างสรรพสินค้าต้องจำกัดปริมาณการซื้อ

พ่อค้าแม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่ง ข้าวแกงสุกทนต้องประกาศปรับขึ้นราคากันทั่วประเทศ

ไม่วันแม้แต่เด็ก ๆ ก็ได้ผลพวงราคาสินค้าไปด้วยเพราะช่วงต.ค. กรมการค้าภายในอนุมัติให้ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมสดพาสเจอร์ไรซ์, สเตอริไลซ์ และยูเอชที จำนวน 4-5 ราย ขึ้นราคาจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ สำหรับขนาดยอดนิยม (ขนาดเล็ก) ทั้งแบบขวด (นมสดพาสเจอร์ไรซ์) ถ้วย (ยูเอชที) และกระป๋อง(สเตอริไลซ์) เฉลี่ย 25 สตางค์/ขนาด ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) ที่อนุมัติให้ปรับเพิ่มราคาปรับขึ้นนมดิบจากเกษตรกร จากก.ก.ละ 1.50 บาท เป็น 20.50 บาท

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายคสมการการค้าส่งและค้าปลีกไทย ยืนยันว่าแม้ว่ากรมการค้าภายในจะยังไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาสินค้า แต่ช่วงปี 2565 มีผู้ผลิตและซัพพลายเออร์หลายรายแจ้งปรับราคาสินค้ามาจำนวนมาก ทั้งในรูปของการยกเลิกส่วนลดและการปรับขึ้นราคา เช่น น้ำอัดลมเกือบทุกยี่ห้อ

ปรับ 1-2 บาทต่อขวด, นำปลา, ข้าวสาร, สนุ และลูกอม เฉลี่ยปรับขึ้น 10%

ค่าบริการขนส่งสาธารณะก็ปรับขึ้น โดยรถร่วม บขส. ขึ้นค่าโดยสาร 5 สต./ก.ม. ตั้งแต่

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 31 ธันวาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11721

หน้า: 1(บน), 5

Col.Inch: 165.02 Ad Value: 272,283

PRValue (x3): 816,849

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปีแห่งของแพงทั้งแผ่นดิน เงินเพื่อทุบสถิตินิวไฮในรอบ 13 ปี

4 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดือนเดียวกันเรือคลองแสนแสบก็ปรับขึ้นค่าโดยสาร ระยะละ 1 บาท จากเดิมราคา 10-12-14-16-18-20 บาทตามระยะทางจะปรับเป็น 11-13-15-17-19-21 บาทตามระยะทาง

เรียกว่ากระทบปากท้องความเป็นอยู่ของคนทุกกลุ่มอย่างทั่วหน้าเลยทีเดียว

หลายคนถามว่าปี 2566 ราคาสินค้าและบริการจะเป็นไงแพงต่อหรือพอแค่นี้ ได้รับการคอนเฟิร์มจากนายกสสมาคมค้าส่งและปลีกไทยว่า ขณะนี้มีสินค้าอีกหลายรายการที่ขึ้นปรับราคามาจากช่วงโควิด รอจ่อปรับราคาในช่วงปีหน้า เพราะเป็นช่วงที่เหมาะสมเนื่องจากกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศเริ่มฟื้นตัว จากกรที่ไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวทำให้ภาคการค้าและท่องเที่ยวเริ่มคึกคัก

รวมทั้งผู้ผลิตกาแฟกระป๋อง นมกล่องซีวี่ ได้มีหนังสือแจ้งขอขึ้นราคามาแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

โดยกาแฟแจ้งขึ้นราคา 8 บาท/กระป๋อง

ส่วนอาหารสด หมู ไก่ ไข่ ปี 2566 ราคาพุ่งต่อ เพราะล่าสุดนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิต

อาหารสัตว์ ส่งจดหมายทวงถามไปยังนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรมว.พาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้เร่งอนุมัติปรับราคาขายอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับต้นทุน

เพราะราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวสารี มันสำปะหลัง กากถั่ว ราคาแพงลากยาวมาตั้งแต่ปีกลางปี 2564 และมีแนวโน้มจะแพงต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2566

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกมายืนยันชัดว่าค่าไฟปีหน้าขึ้นแน่ สูงสุด 6.03 บาท/หน่วย เพราะราคา LNG และน้ำมันปีหน้ายังคงผันผวน แม้ว่า นายอรรถพล อุภย์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะย้ำว่า ราคาพลังงานปี 2566 จะถูกลง เคลื่อนไหว 85-90 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

แต่แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าต่อเนื่องจนถึงปีหน้า จะยังเป็นแรงดันสำคัญที่ทำให้ต้นทุนนำเข้าน้ำมันของไทยแพงต่อ และส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาสินค้าและบริการในที่สุด

ประชาชนตาต่างๆ คงต้องรับชะตากรรมกับของแพงต่อไป